



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว

<p>อากาศหนาว สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรง บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส</p> <p>จ.เชียงราย บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส ส่วนภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง และ ต.ปอ อ.เวียงแก่น ชายแดนไทย-สปป.ลาว อุณหภูมิช่วงเช้าเหลือ 0 องศาเซลเซียส นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ได้สั่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และให้อปท.ทุกแห่งสำรวจผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลการจุดไฟผิงบรรเทาหนาวไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้</p> <p>จ.บุรีรัมย์ อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดและปอดบวม โดยช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดและปอดบวมเข้ารับการรักษาแล้วกว่า 1,100 ราย นพ.วิทิต สฤษฏ์ชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงอยู่ในที่มีอากาศเย็นจัด สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร</p> <p>-เสนอข่าว นายบรินทร์ ไตรรัตน์ สสอ.เกาะช้าง จ.ตราด เตือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวระวังโรคมะเร็งผิวหนัง ควบรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ดื่มน้ำอุ่น รับประทานอาหารที่ให้พลังงานจำพวกแป้ง ไขมัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลี่ยงการดื่มสุราแก้หนาว อย่าผิงไฟในที่อับ อ่างนอนในที่ที่มีลมแรง เลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ และหากพบว่าตัวเองเป็นหวัดควรใส่หน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า อากาศหนาวทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อไวรัส ไรรัส ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรง เป็นโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ขอให้ประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมือต้องอุ่นร้อนก่อนรับประทาน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้มีอาการอุจจาระร่วง</p>	-
<p>บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ tnn, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์ thaigov, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง NBT</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมเป็นประธานในการสาธิตเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษหนองขาม จ.ชลบุรี โดยความร่วมมือของ สธ. ก.คมนาคม สพฉ. กรมทางหลวง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตำรวจทางหลวง กองบินตำรวจ และ บ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จก.(มหาชน) เพิ่มศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน การวางแผนการเข้าจุดเกิดเหตุโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมทีมแพทย์ร่วมกับบรรดาฉุกเฉินในพื้นที่ ไม่เกิน 1 ชม. ด้วยการลำเลียงทางอากาศ ช่วยแก้ปัญหาการกู้ชีพเข้าถึงจุดเกิดเหตุยาก</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แก่ง จ.ระยอง และกล่าวว่า รพ.แก่ง เป็น 1 ในรพ.สังกัด สธ. 110 แห่งที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และเป็นแห่งที่ 3 ของ จ.ระยอง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาใน อ.แก่ง อ.วังจันทร์ และ อ.เขาชะเมา ให้บริการทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>	-
<p>กม.บุหรี่ยองเรียบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และร้านโชห่วยในเขตปริมณฑล พบร้านค้าปลีกจำหน่ายเฉพาะบุหรี่ยองเรียบตามกฎหมาย เดือนร้านค้าปลีกทั่วประเทศที่อาจเข้าใจผิดจำหน่ายบุหรี่ยองเรียบแบบเก่า หากตรวจพบจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอสื่อบข่าว การลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและผู้บริโภคถึงผลกระทบการปรับเปลี่ยนกฎหมายของบุหรี่ปแบบเรียบ เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่ง เผยว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง สร้างความยุ่งยากให้ร้านค้า กว่าตัวแทนจำหน่ายจะขายของเก่าหมดต้องใช้เวลานานกว่าที่รัฐกำหนด อยากรให้อีตเวลาออกไป ส่วนลูกค้าไม่ได้ลดลง กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้คนสูบบุหรี่ลดลง ขณะที่ร้านค้าอีกราย เผยว่า ผู้สูบไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง จำนวนลูกค้าไม่มีการลดลง เห็นว่าน่าจะปรับราคาขึ้นจึงจะสามารถลดได้ หรือถ้ามีการโปรโมทอย่างจริงจังอาจจะมีผลสำหรับผู้สูบใหม่ๆ ในส่วนของผู้ที่สูบบุหรี่ เผยว่า การปรับเปลี่ยนของบุหรี่ปไม่มีผลสำหรับผู้สูบอยู่แล้ว ส่วนผู้สูบรายใหม่ไม่คิดว่าจะมีผล เพราะส่วนมากจะสูบตามเพื่อนหรืออยากลอง น่าจะขึ้นอยู่กับราคามากกว่า</p>	
<p>โครงการ “ซัปปี้ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ สตช. และ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการ “ซัปปี้ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ซัปปี้ที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตทุกราย เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ดื่มแล้วซัปปี้ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มแล้วซัปปี้ และผู้ซัปปี้ที่เป็นต้นเหตุถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบผู้ซัปปี้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด 57.07% ในกลุ่มนี้อายุต่ำกว่า 20 ปี ถึง 44.32% โดยกลุ่มวัยรุ่นดื่มแล้วซัปปี้มากกว่าช่วงปกติ ทำให้เกิดความคึกคะนองขาดสติ และประมาทในการซัปปี้ นอกจากนี้ ยังพบร้านค้าทำผิดกฎหมาย ทั้งขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย และขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นี้ สธ.และเครือข่ายจะบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด</p>	-
<p>สมุนไพรวัยทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยผลวิจัยพบการอบไอน้ำสมุนไพรม ช่วยให้อาการของโรคข้ออักเสบและปวดกล้ามเนื้อดีขึ้น ลดการตื่นระหว่างนอนหลับ และทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้ระบบการไหลเวียนในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการอบไอน้ำสมุนไพรมให้บริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยในรพ.ของรัฐทั่วประเทศ นอกจากนี้ แนะนำยาหอมเทพจิตร ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้นอนหลับและเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับสมุนไพรมที่มีรสขมเย็น เช่น ขี้เหล็ก มะระจีน มะระขี้้นก สะเดา หากนำมาปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>โรคปอดอักเสบจากบุหรี่ปไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยชาย อายุ 48 ปี รายแรกที่ถูกส่งตัวมารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยอาการหอบเหนื่อยและระบบการหายใจล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยใช้บุหรี่ปไฟฟ้าที่มีส่วนผสมกัญชาสูบก่อนนอนทุกวัน ผลตรวจเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากบุหรี่ปไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ทางหลอดเลือดดำ ขณะนี้อาการดีขึ้นและไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทั่วประเทศ หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากบุหรี่ปไฟฟ้าให้รายงานมายังกรมฯ</p> <p>ด้าน รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ปไฟฟ้ารายอื่นๆ อีก ต้องติดตามผลวินิจฉัยที่แน่นอนว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อจากโรคประจำตัวเดิมหรือจากยาอื่น ซึ่งต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ในสถานพยาบาลทุกภาคส่วนในการติดตาม</p>	-
<p>สอนเด็กให้ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธ.ค.ของทุกปี รัฐบาลได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฯ ขอแนะนำพ่อแม่เริ่มสอนให้เด็กรู้จักและเริ่มสร้างพื้นฐานความดี 5 ประการ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต-มีจิตสาธารณะ-ความเป็นธรรมทางสังคม-การกระทำอย่างรับผิดชอบ-การเป็นอยู่อย่างพอเพียง</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบเกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ คือ เขตภาษีเจริญ เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตหลักสี่ เตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตนตามคำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM2.5 หากมีอาการ ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อจำเป็น</p>	-
<p>กระเช้าสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขานครินทร์ จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ลดความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า กระป๋องต้องไม่บูบ โป่งพอง หรือมีรอยร้าว ที่สำคัญต้องไม่เป็นสนิม และควรสังเกตฉลากว่ามีข้อความรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่</p>	
<p>รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS, เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดเวที “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานชวน ช่วย เลิกบุหรี่ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ปักหมุด หยุดสูบ” ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>นางชนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์ ผอ.รพ.สต.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถเชิญชวนผู้ติดบุหรี่ในพื้นที่เข้าโครงการ 300 – 400 คน เลิกได้ 61 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามพูดคุยเพื่อให้เลิกบุหรี่ให้ได้ โดยให้ อสม.ในพื้นที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการชวนช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลิกบุหรี่ รวมทั้งแนะนำสมุนไพร ตัวช่วยต่าง ๆ และวิธีนวดกดจุดเลิกบุหรี่ ฯลฯ</p> <p>นางอำนวยการ สุทธิโต อสม. รพ.สต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ได้คิดค้นลูกอมที่มีส่วนประกอบของนมผงเด็ก, เนย และหญ้าดอกขาว หลังจากทดลองใช้พบว่าช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้สำเร็จกว่าร้อยละ 90 กำลังทำวิจัยเพื่อขยายผลต่อไป</p> <p>นางทิพวัลย์ อินทร์จาด อสม. รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เสนอวิธีตอกเส้นตั้งแต่ช่วงคอถึงลำตัวด้านหลัง ช่วยลดความเครียดที่ชาวบ้านระบุว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สูบบุหรี่ โดยทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนครบ 15 ครั้ง พบว่าผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 25 คนจาก 33 คน</p>	
<p>ซ่อมแผนสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รพ.ขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดการซ่อมแผนสาธารณสุขควบคู่กับการซ่อมแผนบริษัท รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 เพื่อทบทวนและเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการในสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ของศูนย์สื่อสารสั่งการทางการแพทย์</p>	
<p>ร้องเรียนรพ.วชิระภูเก็ตพลาดตัดนิ้วเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิมพงศ์ สุนทรผล ผอ.ร.พ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แถลงชี้แจงกรณีผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดโดนปลายนิ้วก้อยเด็กแรกเกิด เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า หลังทราบเรื่องได้เข้าเยี่ยมเด็กและญาติ พร้อมขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ความมั่นใจว่า รพ.จะดูแลเป็นพิเศษและต่อเนื่อง เบื้องต้นได้พูดคุยเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยตามมาตรา 41 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เกิน 2 แสนบาท โดยใช้งบประมาณของรพ.เยียวยาไปก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตกลงจำนวนเงินที่แน่นอน ส่วนการรักษา ปกติจะสามารถทำศัลยกรรมตกแต่งได้ในช่วงที่นิ้วมือหยุดเจริญเติบโตแล้ว หรือในช่วงที่เข้าสู่วัยมีประจำเดือน แต่ในผู้ป่วยรายนี้จะศัลยกรรมที่เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทุกฝ่าย</p>	
<p>พยาธิตัวดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์ข้อมูลจากผู้ไข้เฟซบุ๊กชื่อ ตากล่อง ชิง ซึ่งโพสต์ข้อความว่า 2-3 วันที่ผ่านมาท้องเสียและมีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา โดยเหมอมอแล็บแพนด้า ให้ความรู้ว่าเป็นพยาธิตัวดีโตเต็มวัย เกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีเม็ดสาकुแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งในเม็ดสาकुมีพยาธิระยะติดต่อ และเติบโตเป็นพยาธิเกาะติดอยู่กับผนังลำไส้เล็ก พยาธิตัวเต็มวัยจะทำให้ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และซิด หรือหากกินไขพยาธิที่ปนมากับผักสด พยาธิตัวอ่อนจะไชทะลุผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปสู่อวัยวะต่าง ๆ เกิดเป็นซีสต์ทั่วร่างกาย</p>	
<p>โรคหัด สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์โรคหัดระบาดบนหมู่เกาะซามัว ยังควบคุมไม่ได้ ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 70 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมผู้ติดเชื้อ 4,693 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 229 ราย อากาศสาหัส 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ</p>	